



## บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ กลุ่มงานบริหารทั่วไป สำนักงานสาธารณสุขอำเภอแม่เมาะ จังหวัดลำปาง  
ที่ ลป ๑๒๓๒/ ๔๓๑ วันที่ ๑ กันยายน ๒๕๖๔

เรื่อง รายงานสรุปผลการกำหนดมาตรการและระบบในการป้องกันการรับสินบน

เรียน สาธารณสุขอำเภอแม่เมาะ

### เรื่องเดิม

ตามที่รัฐบาลกำหนดให้หน่วยงานภาครัฐ ดำเนินการตามหลักเกณฑ์การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment : ITA) หัวข้อ EB๑๗ หน่วยงานมีการกำหนดมาตรการ กลไก หรือการวางระบบในการจัดการเรื่องร้องเรียนของหน่วยงาน

### ข้อเท็จจริง

กลุ่มงานบริหารทั่วไป จึงได้จัดทำประกาศสำนักงานสาธารณสุขอำเภอแม่เมาะ ดังนี้

๑. มาตรการป้องกันการรับสินบนการให้และรับของขวัญแก่ข้าราชการชั้นผู้ใหญ่หรือผู้บังคับบัญชา ในเทศกาลปีใหม่
๒. มาตรการป้องกันการรับสินบนในกระบวนการเบิกจ่ายยาตามสิทธิสวัสดิการรักษายาบาลข้าราชการ ตามมติ ครม. เมื่อวันที่ ๑๒ กันยายน ๒๕๖๐
๓. มาตรการป้องกันการรับสินบนในกระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง
๔. มาตรการป้องกันการรับสินบนประเด็นเงินบริจาคและทรัพย์สินบริจาค
๕. มาตรการการป้องกันการทุจริตและแก้ไขการกระทำผิดวินัยของเจ้าหน้าที่รัฐในสำนักงาน ปลัดกระทรวงสาธารณสุข ได้แก่ มาตรการการใช้รถราชการ มาตรการการเบิกค่าตอบแทน มาตรการจัดทำโครงการฝึกอบรม ศึกษาดูงาน ประชุม และสัมมนาตามที่กฎหมายกำหนด และมาตรการจัดหาพัสดุตามที่กฎหมายกำหนด
๖. มาตรการรับส่วนแถมพิเศษ ส่วนชดเชย ส่วนสนับสนุน หรือส่วนอื่นใดเพิ่มเติมจากที่หน่วยงานของรัฐกำหนดไว้ในขอบเขตงาน หรือรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุ
๗. มาตรการการจัดสวัสดิการภายในสถานพยาบาล

### ข้อพิจารณา

จากการติดตามควบคุมกำกับดำเนินงานตามประกาศมาตรการป้องกันการรับสินบน จำนวน ๗ รายการ ของสำนักงานสาธารณสุขอำเภอแม่เมาะ ไม่พบการกระทำผิดของเจ้าหน้าที่รัฐในสังกัดแต่อย่างใด

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ และโปรดอนุมัตินำประกาศนี้เผยแพร่ในเว็บไซต์ ของสำนักงานสาธารณสุขอำเภอแม่เมาะ ต่อไป

(นายวรพจน์ กุลฤทธิกร)




นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ

ทราบ/ดำเนินการ

(นายศรศิลป์ นังกรแก้ว)  
สาธารณสุขอำเภอแม่เมาะ

แบบฟอร์มการขอเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงานในราชการบริหารส่วนภูมิภาค  
สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

ตามประกาศสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข  
เรื่อง แนวทางการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน พ.ศ. ๒๕๖๑  
สำหรับหน่วยงานในราชการบริหารส่วนภูมิภาค สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

แบบฟอร์มการขอเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงานในสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข	
<p>ชื่อหน่วยงาน : งานบริหาร กลุ่มงานบริหารทั่วไป วัน/เดือน/ปี : ๑ กันยายน ๒๕๖๔</p> <p>หัวข้อ : รายงานสรุปผลการกำกับติดตามการดำเนินงานตามประกาศ มาตรการป้องกันการรับสินบน ทุกรูปแบบ ตามที่หน่วยงานได้กำหนด ขออนุมัติเผยแพร่ในเว็บไซต์</p> <p>รายละเอียดข้อมูล (โดยสรุปหรือเอกสารแนบ) รายงานสรุปผลการกำกับติดตามการดำเนินงานตามประกาศ มาตรการป้องกันการรับสินบน ทุกรูปแบบ ตามที่หน่วยงานได้กำหนด</p> <p>Link ภายนอก : ไม่มี หมายเหตุ : -</p>	
<p>ผู้รับผิดชอบการให้ข้อมูล</p> <p> (นายวรพจน์ กุลฤทธิกร) ตำแหน่ง นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ วันที่ ๑ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๔</p>	<p>ผู้อนุมัติรับรอง</p> <p> (นายศรศิลป์ มังกรแก้ว) ตำแหน่ง สาธารณสุขอำเภอแม่เมาะ วันที่ ๑ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๔</p>
<p>ผู้รับผิดชอบการนำข้อมูลขึ้น เผยแพร่</p> <p> (นายวรพจน์ กุลฤทธิกร) นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ วันที่ ๑, เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๔</p>	